

Ninh Thuận, ngày tháng 8 năm 2021.

Số: /BC-LĐLĐ

BÁO CÁO
Tháng 8 năm 2021

I. Tình hình đoàn viên và người lao động.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp, đã có tác động không nhỏ đến kinh tế - xã hội ở địa phương, nhất là hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp; đặc biệt, trong thời gian thực hiện khoanh vùng giãn cách xã hội, nhiều doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động hoặc thu hẹp sản xuất dẫn đến một bộ phận công nhân, lao động mất việc làm, đời sống gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn tiến hành khảo sát, nắm tình hình doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh để kịp thời đề xuất hỗ trợ theo chủ trương của Chính phủ và Tổng Liên đoàn; đồng thời, tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động gắn bó với doanh nghiệp, cùng chia sẻ, đồng hành với doanh nghiệp để vượt qua khó khăn. Nhìn chung, với diễn biến phức tạp của dịch bệnh, tuy vẫn còn có những băn khoăn, lo lắng trong cuộc sống nhưng tình hình tư tưởng của đoàn viên và người lao động cơ bản được giữ vững, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, mong muốn tình hình dịch bệnh sớm được đẩy lùi, kinh tế - xã hội có bước phát triển, đời sống của nhân dân được ổn định.

II. Kết quả hoạt động công đoàn tháng 8 năm 2021.

1. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên và người lao động.

Theo báo cáo của công đoàn cấp huyện, ngành do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, toàn tỉnh có 49 doanh nghiệp với 1.736 công nhân, lao động phải tạm dừng hoạt động; 28 doanh nghiệp với 3.858 lao động đã cắt giảm hoặc luân phiên 50% số lượng lao động; 26 doanh nghiệp với 1.811 lao động, đã thực hiện phương án 3 tại chỗ còn lại 1.431 lao động (79% lao động). Về lao động, hiện có 3.800 lao động nghỉ việc hoặc tạm hoãn hợp đồng lao động, 1.929 lao động làm việc 50% thời gian và 1.431 lao động làm việc theo phương án 3 tại chỗ. Về tình hình dịch bệnh trong công nhân, viên chức, lao động; toàn tỉnh có 20 người nhiễm F0, 378 người F1, 777 người F2.

Trước tình hình trên, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tập trung thực hiện nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên và người lao động, kết quả như sau:

- *Liên đoàn Lao động tỉnh*; thực hiện chủ trương của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27/4/202; đã trích kinh

phí 150 triệu đồng thăm, hỗ trợ 15 cơ sở y tế làm nhiệm vụ tuyến đầu chống dịch và các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh, với mức hỗ trợ 10 triệu đồng/đơn vị; hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng với số tiền 20 triệu đồng cho 20 y, bác sĩ tham gia tuyến đầu chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, đã chỉ đạo công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trích kinh phí chi hỗ trợ cho các đối tượng là F0, F1 đang cách ly tập trung và người lao động trong các khu vực bị phong tỏa; đồng thời, tiến hành rà soát, thống kê số lao động từ các tỉnh phía nam về đang cách ly tập trung, có hoàn cảnh khó khăn để đề nghị liên đoàn Lao động tỉnh xem xét hỗ trợ. Cùng với tổ chức thăm, động viên các đơn vị tuyến đầu chống dịch trong tỉnh; thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn và theo đề nghị của Liên đoàn Lao động một số tỉnh trong Cụm thi đua miền Đông Nam bộ; Liên đoàn Lao động tỉnh đã gửi tặng công nhân, lao động các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai các loại hàng hóa như rau, táo, cá khô,...với giá trị gần 170 triệu đồng. Để chia sẻ những khó khăn chung trong giai đoạn hiện nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai đã gửi tặng công nhân, lao động tỉnh Ninh Thuận 20 nghìn khẩu trang y tế; Liên đoàn Lao động tỉnh phân bổ tập trung cho các doanh nghiệp có đông công nhân, lao động, đang gặp khó khăn.

Hưởng ứng Chương trình “Vắc-xin cho công nhân”, “Quỹ vắc-xin phòng Covid-19”; Liên đoàn Lao động tỉnh đã tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên và người lao động trong tỉnh tham gia đóng góp ủng hộ số tiền 150 triệu đồng vào “Quỹ vắc-xin phòng Covid-19” của tỉnh (do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp nhận) và 336 triệu đồng cho “Quỹ vắc-xin cho công nhân” (do Quỹ Tấm lòng Vàng - Báo Lao Động tiếp nhận).

- Công đoàn cấp huyện, ngành và cơ sở; thực hiện Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các đơn vị công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tiến hành rà soát, thống kê đối tượng và đã hỗ trợ 138,5 triệu đồng cho 169 đoàn viên và người lao động; trong đó, có 07 ca F0, 87 ca F1 và 75 người lao động phải nghỉ việc để cách ly y tế, cư trú trong các khu vực bị phong tỏa. Bên cạnh đó, phối hợp với ngành chức năng thống kê, đánh giá tình hình thiệt hại của doanh nghiệp, đơn vị để đề nghị hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch covid-19, theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Với tinh thần tương thân, tương ái; công đoàn cơ sở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên và người lao động tham gia ủng hộ 263 triệu đồng tiền mặt; 2,1 tấn lương thực, thực phẩm (gạo, cá, rau, củ, quả các loại), 400 chai dầu thực vật, nước mắm, 235 thùng mì tôm; 6.000 khẩu trang y tế, 500 đôi găng tay y tế, 140 kính chắn giọt bắn, 50 áo chống dịch,...để hỗ trợ cho “Gian hàng 0 đồng”, đoàn viên, người lao động trong các khu cách ly, các khu vực bị phong tỏa, các chốt kiểm soát dịch,...Ngoài ra, thăm, hỗ trợ 90 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng không đủ điều kiện hưởng các gói hỗ trợ của Chính phủ và tổ chức Công đoàn, với số tiền 18 triệu đồng.

2. Một số hoạt động khác.

- Trong công tác tham gia quản lý, đã tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Quy chế phối hợp quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh và dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 1210/2016/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII về phân loại đô thị.

- Các cấp công đoàn tập trung tuyên truyền kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng 8 (19/8) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9), 91 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng và 133 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

- Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt phòng chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới 6 tháng cuối năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện đến các cấp công đoàn.

- Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở tiếp tục được triển khai trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19; trong tháng, công đoàn cơ sở Công ty TNHH Nam Việt Ninh Thuận (trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện Bác Ái) phát triển mới 10 đoàn viên. Ngoài ra, đã giao Công đoàn ngành Giáo dục - Đào tạo tỉnh tiếp nhận, quản lý, chỉ đạo hoạt động công đoàn cơ sở Phân viện trường Đại học Nông Lâm tại Ninh Thuận, với 60 đoàn viên của công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận chuyển sang (do trường giải thể). Trong công tác tổ chức, cán bộ; đánh giá tình hình, kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trong công nhân, viên chức, lao động.

III. Một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2021.

1. Phối hợp triển khai và giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng. Tiếp tục phối hợp các ngành chức năng thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động trong các doanh nghiệp. Chỉ đạo công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hướng dẫn công đoàn cơ sở các trường học xây dựng kế hoạch phối hợp với chuyên môn tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2021-2022, phù hợp điều kiện thực tế và tình hình phòng, chống dịch bệnh.

Chỉ đạo công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở triển khai thực hiện Kế hoạch số 165/KH-LĐLĐ của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 3022/QĐ-TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, nhằm chăm lo, hỗ trợ, bảo vệ đoàn viên và người lao động. Đồng thời, tiếp tục rà soát, thống kê số đoàn viên công đoàn tại các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp có mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng, để thực hiện việc miễn đóng đoàn phí công đoàn theo chủ trương của Tổng Liên đoàn; rà soát, nắm chắc số đoàn viên, người lao động về từ các tỉnh, thành phía nam đang cách ly tập trung để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ kịp thời cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

2. Chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền các ngày kỷ niệm, các sự kiện diễn ra trong tháng. Chủ động nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp và tình hình tư tưởng, việc làm của đoàn viên, người lao động; phối hợp giải quyết kịp thời những bức xúc, kiến nghị của đoàn viên và người lao động, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên và người lao động nâng cao ý thức trách nhiệm và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

3. Tiếp tục vận động đoàn viên và người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Xét khen thưởng Công đoàn ngành Giáo dục năm học 2020-2021 và cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

4. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước để đạt và vượt chỉ tiêu. Xây dựng Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức chuyên trách công đoàn các cấp.

5. Hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10) phù hợp điều kiện thực tế và tình hình dịch bệnh hiện nay; bình chọn phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động năm 2021. Tiếp tục đôn đốc thành lập mới từ 2 đến 3 Ban nữ công quản chúng ở công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước, để đạt chỉ tiêu đề ra.

6. Tùy tình hình diễn biến của dịch Covid-19, chỉ đạo các cấp công đoàn tiếp tục thực hiện các cuộc kiểm tra theo kế hoạch. Tổ chức có hiệu quả các cuộc kiểm tra đối với các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở về chấp hành Điều lệ và quản lý tài chính, tài sản công đoàn. Phối hợp giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của đoàn viên và người lao động.

7. Tập trung đôn đốc thực hiện việc thu kinh phí, đoàn phí công đoàn; chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai việc miễn đóng đoàn phí công đoàn đối với đoàn viên công đoàn tại các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp có mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng, theo chủ trương của Tổng Liên đoàn.

Trên đây là kết quả hoạt động công đoàn tháng 8 và nhiệm vụ tháng 9 năm 2021; công đoàn các cấp căn cứ tình hình thực tế địa phương, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thực hiện./.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**

Noinhận:

- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Thường trực LĐLĐ tỉnh;
- Các Ban LĐLĐ tỉnh;
- LĐLĐ huyện, t.phố, CĐ ngành, CĐ các KCN;
- Website LĐLĐ tỉnh;
- Lưu VP.

Nguyễn Hữu Hòa